

## THÔNG BÁO

**phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo huyện về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, giai đoạn 2024 - 2030**

Căn cứ Quyết định số 1788-QĐ/HU, ngày 06/5/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thành lập Ban Chỉ đạo huyện về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, giai đoạn 2024 - 2030,

Căn cứ Quy chế số 26-QC/BCĐ, ngày 12/7/2024 của Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện Nghị quyết 15-NQ-TU về hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, giai đoạn 2024 - 2030,

Trưởng Ban Chỉ đạo huyện phân công nhiệm vụ cho các ủy viên như sau:

### 1. Đồng chí Bí thư Huyện ủy - Trưởng ban chỉ đạo

- Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo tỉnh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU trên địa bàn huyện; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và các Ủy viên Ban Chỉ đạo bảo đảm theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; quyết định các chương trình, kế hoạch và ban hành các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban Chỉ đạo; chủ trì, kết luận các hội nghị sơ kết, tổng kết, các hội nghị chuyên đề thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, khi cần thiết ủy quyền cho một Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị và kết luận, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Ủy viên Ban Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện; đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo huyện (khi cần thiết).

### 2. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Phó Trưởng Ban Thường trực

Thay mặt Trưởng Ban điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo khi được ủy quyền. Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo theo phân công của Trưởng ban. Trực tiếp chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tham mưu, hướng dẫn, thực hiện

việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Thay mặt Trưởng ban ký các văn bản để giải quyết công việc đã được ủy quyền hoặc lĩnh vực, nhiệm vụ đã được phân công. Khi phát sinh những vấn đề lớn, vượt quá thẩm quyền, báo cáo kịp thời Trưởng ban để xem xét, quyết định.

### **3. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện - Phó Trưởng ban**

Phối hợp lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo. Ban hành các chương trình, kế hoạch của UBND huyện thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ công tác quản lý nhà nước đối với việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Chỉ đạo tập trung các nguồn lực ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; lồng ghép kinh phí thực hiện các chương trình, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các nguồn lực xã hội hóa hợp pháp khác để thực hiện giảm thiểu, tiến tới xóa bỏ tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Chỉ đạo xác định các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển văn hóa - xã hội, đời sống sản xuất, tâm lý, sức khỏe của Nhân dân cần tập trung tuyên truyền, vận động xóa bỏ; rà soát các quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư nhằm đưa các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu vào quy ước, hương ước để triển khai thực hiện xóa bỏ.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; hỗ trợ mai táng phí; hỗ trợ, khuyến khích sử dụng hình thức hỏa táng; khuyến khích, thu hút phát triển các dịch vụ nghĩa trang ở những nơi có đủ điều kiện theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP, ngày 05/4/2016 của Chính phủ.

Đôn đốc các Ủy viên Ban Chỉ đạo huyện thực hiện nhiệm vụ được giao. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo huyện giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo huyện và chủ trì tổ chức các cuộc họp Ban Chỉ đạo huyện khi được ủy quyền.

### **4. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Phó Trưởng ban**

Phối hợp lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoạt động của Ban Chỉ đạo huyện. Chỉ đạo cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch, các hoạt động khảo sát, trao đổi kinh nghiệm... liên quan đến xóa bỏ các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trong Nhân dân các dân tộc; tham mưu xây dựng các báo cáo và tổ chức các hội nghị sơ kết, tổng kết hằng năm, giai đoạn của

Ban Chỉ đạo huyện. Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo huyện (*khi cần thiết*). Hướng dẫn thành lập và hoạt động Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn. Phụ trách xã Bản Giang.

Đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo huyện thực hiện nhiệm vụ được giao. Thay mặt Trưởng Ban Chỉ đạo huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo huyện giải quyết các công việc thường xuyên của Ban Chỉ đạo huyện và chủ trì tổ chức các cuộc họp của Ban Chỉ đạo huyện khi được ủy quyền.

#### **5. Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện - Ủy viên**

Tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chỉ đạo; phối hợp với các ủy viên thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Trung ương, tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Phối hợp với Lãnh đạo UBND huyện trình HĐND huyện xem xét, quyết định ban hành các Nghị quyết để triển khai thực hiện có hiệu quả việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Phụ trách xã Tả Lèng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

#### **6. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách văn hoá - xã hội - Ủy viên**

Chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết; trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ công tác quản lý nhà nước, các quy định liên quan đến việc xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch; xây dựng các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trở thành những sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc sắc, thu hút du khách, từ đó giới thiệu quảng bá, thu hút đầu tư, liên kết phát triển du lịch cộng đồng, trải nghiệm văn hóa, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần thực chất, bền vững cho đồng bào các dân tộc.

Trực tiếp lãnh đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; hỗ trợ, khuyến khích sử dụng hình thức hoá táng; khuyến khích, thu hút phát triển các dịch vụ nghĩa trang ở những nơi có đủ điều kiện theo Nghị định số 23/2016/NĐ-CP, ngày 05/4/2016 của Chính phủ; huy động nguồn lực để thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu trên địa bàn huyện.

Đôn đốc các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của

Ban Thường vụ Huyện ủy. Thay mặt đồng chí Chủ tịch UBND huyện giải quyết các công việc thường xuyên của UBND huyện về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh khi được ủy quyền. Phụ trách xã Thèn Sin.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

### **7. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Ủy viên**

Tham mưu Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 22/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, giai đoạn 2024 - 2030; các văn bản thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Tỉnh ủy, Huyện ủy gắn với tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn minh.

Nghiên cứu, định hướng biên tập, biên soạn và thẩm định các tài liệu tuyên truyền trong Nhân dân, tài liệu phục vụ giảng dạy trong các trường học về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc huyện. Hướng dẫn công tác tuyên truyền về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, dư luận xã hội trên địa bàn huyện có liên quan đến việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Phụ trách xã Hồ Thầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

### **8. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy - Ủy viên**

Tham mưu, hướng dẫn đưa nội dung thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy, tổ chức đảng; kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các quy định về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đưa nội dung thực hiện Nghị quyết là tiêu chí xem xét, đánh giá chất lượng và xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Phụ trách xã Nùng Nàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

### **9. Đồng chí Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Huyện ủy - Ủy viên**

Tham mưu Ban Chỉ đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập

quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và nêu gương trong triển khai thực hiện Nghị quyết. Phụ trách xã Nà Tăm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trường ban phân công.

#### **10. Đồng chí Trưởng Công an huyện - Ủy viên**

Tham mưu thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh gắn với đẩy mạnh và phát huy hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Chỉ đạo phát động phong trào thi đua trong cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Phụ trách xã Sơn Bình.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trường ban phân công.

#### **11. Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Ủy viên**

Chỉ đạo các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong quân đội tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giúp Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với các phong trào thi đua trong lực lượng quân đội. Phụ trách xã Khun Há.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trường ban phân công.

#### **12. Đồng chí Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam huyện - Ủy viên**

Chỉ đạo Ủy ban MTTQ chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội các cấp hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động; kêu gọi, vận động các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham gia hỗ trợ nguồn lực thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn hướng dẫn, giám sát việc tổ chức đề cộng đồng dân cư bàn, quyết định và thực hiện các nội dung quy ước, hương ước liên quan đến việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong việc gương mẫu thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Phụ trách xã Thèn Sin.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trường ban phân công.

#### **13. Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Ủy viên**

Chỉ đạo phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn huyện là lực lượng tiên phong, tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Chỉ đạo tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tác hại, hệ lụy của các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan để tích cực thực hiện việc xóa bỏ gắn với xây dựng nếp sống văn minh.

Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; vận động đoàn viên, người lao động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị. Phụ trách xã Giang Ma.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trường ban phân công.

#### **14. Đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Ủy viên**

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, gắn với phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong các cấp hội và hội viên nông dân về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng các chi hội nông dân, tổ hội nông dân không có hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu; tích cực tham gia thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị. Chỉ đạo tuyên truyền đến hội viên, nông dân và các tầng lớp Nhân dân về tác hại, hệ lụy của các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan để tích cực thực hiện việc xóa bỏ gắn với xây dựng nếp sống văn minh. Phụ trách xã Nà Tăm.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trường ban phân công.

#### **15. Đồng chí Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - Ủy viên**

Chỉ đạo tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ về tác hại, hệ lụy của các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan để tích cực thực hiện việc xóa bỏ gắn với xây dựng nếp sống văn minh. Phát động phong trào thi đua xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong các cấp hội; xây dựng và nhân rộng mô hình “Bản không tảo hôn, kết hôn cận huyết thống”. Chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn phân công các chi hội và các hội viên trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động, giúp đỡ hội viên, phụ nữ thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, nhất là nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Phụ trách xã Bản Hòn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trường ban phân công.

#### **16. Đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện - Ủy viên**

Chỉ đạo phát động các phong trào thi đua trong hội viên cựu chiến binh tích cực tham gia xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc. Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn phân công các chi hội và các hội viên trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động hội viên và Nhân dân thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của tổ chức hội; tuyên truyền đến hội viên, cựu chiến binh, cựu quân nhân về tác hại, hệ lụy của các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan để tích cực thực hiện việc xóa bỏ gắn với xây dựng nếp sống văn minh. Phụ trách xã Bản Bo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trường ban phân công.

### **17. Đồng chí Bí thư Huyện đoàn - Ủy viên**

Chỉ đạo phát động phong trào thi đua xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và thanh niên về tác hại, hệ lụy của các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, các hoạt động mê tín dị đoan để tích cực thực hiện việc xóa bỏ gắn với xây dựng nếp sống văn minh.

Chỉ đạo các tổ chức đoàn trực thuộc phân công các đoàn viên trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động, giúp đỡ đoàn viên và Nhân dân xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; xây dựng và nhân rộng những mô hình chi đoàn không có đoàn viên, thanh niên tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Tuyên dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong đoàn viên, thanh niên tích cực trong xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Khơi dậy khát vọng của đoàn viên thanh niên trong ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với triển khai các phong trào hành động cách mạng của đoàn; triển khai các chương trình kết nối nguồn vốn, các chương trình hỗ trợ vốn vay cho thanh niên làm kinh tế, phát triển ý tưởng sản phẩm. Phụ trách xã Nùng Nàng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trường ban phân công.

### **18. Đồng chí Chánh Văn phòng Huyện ủy - Ủy viên**

Phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy các xã, thị trấn triển khai thực hiện Nghị quyết; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; chuẩn bị nội dung, điều kiện cho các cuộc họp của Ban Chỉ đạo huyện; công tác sơ, tổng kết thực hiện Nghị quyết.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trường ban phân công.

### **19. Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện - Ủy viên**

Phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn triển khai thực hiện Nghị quyết; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của UBND huyện; tham mưu, tổng hợp đề xuất, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Nghị quyết của các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

### **20. Đồng chí Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin - Ủy viên**

Tham mưu xác định các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển văn hóa - xã hội, đời sống sản xuất, tâm lý, sức khỏe của Nhân dân để xây dựng tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, vận động thực hiện việc xóa bỏ. Tham mưu xây dựng, phát triển văn hóa, con người Lai Châu đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, nhất là công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch của huyện. Đẩy mạnh việc nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án về lĩnh vực văn hóa, trong đó chú trọng sưu tầm, phục dựng, lưu giữ và liên kết, hợp tác trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao chất lượng bình chọn, xét tặng các danh hiệu thi đua ở cơ sở cho gia đình, bản, khu dân cư, xã, thị trấn; xây dựng môi trường văn hoá, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Tham mưu UBND huyện chỉ đạo rà soát, xây dựng quy ước, hương ước; hướng dẫn đưa các nội dung về xây dựng nếp sống văn minh, xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu vào các quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư.

Phát huy hiệu quả hoạt động của các loại hình sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng dân cư; phát huy vai trò của các nghệ nhân dân gian truyền dạy các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc gắn với việc tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu. Phụ trách xã Khun Há.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

### **21. Đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - Ủy viên**

Tham mưu UBND huyện thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao chất lượng mạng lưới y tế, cơ sở vật chất và trình độ đội ngũ y, bác sỹ, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; công tác tiêm chủng và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em. Chỉ đạo đội ngũ y, bác sỹ ở cơ sở tích cực tuyên truyền để Nhân dân



hiểu rõ hậu quả của các hủ tục trong hôn nhân cận huyết, tảo hôn, tang ma, ốm đau, sinh đẻ. Phụ trách xã Bản Hon.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

### **22. Đồng chí Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - Ủy viên**

Chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền, giáo dục, giảng dạy các chuyên đề về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong các cơ sở giáo dục, các bậc học trên địa bàn huyện. Phụ trách xã Sơn Bình.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

### **23. Đồng chí Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện - Ủy viên**

Tham mưu cụ thể hoá chính sách hỗ trợ mai táng phí phù hợp với đặc thù của huyện; cơ chế, chính sách cụ thể quy định về hỗ trợ chi phí hoá táng, chi phí vận chuyển và các chi phí khác nếu có cho các đối tượng sử dụng dịch vụ hoá táng nhằm khuyến khích sử dụng hình thức hoá táng và thúc đẩy hoạt động hoá táng tại các khu dân cư trên địa bàn; khuyến khích, thu hút phát triển các dịch vụ nghĩa trang ở những nơi có đủ điều kiện.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, tư vấn, vận động Nhân dân học nghề, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, hướng dẫn vay vốn sau đào tạo và tăng cường liên kết với các doanh nghiệp trong, ngoài địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Phụ trách xã Bản Giang.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

### **24. Đồng chí Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch - Ủy viên**

Tham mưu UBND huyện bố trí kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo các cấp theo phân cấp quản lý ngân sách nhà nước; tham mưu UBND huyện cân đối, bố trí kinh phí thực hiện chính sách về xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc huyện khi được cấp có thẩm quyền ban hành. Phụ trách xã Bản Bo.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

### **25. Đồng chí Trưởng Phòng Nội vụ - Ủy viên**

Tham mưu triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức và hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Tham mưu chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; đánh giá thi đua,

khen thưởng việc thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc huyện hằng năm. Phụ trách Thị trấn Tam Đường.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

### **26. Đồng chí Trưởng Phòng Tư pháp - Ủy viên**

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật quy định về lĩnh vực hôn nhân, gia đình và bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, quyền trẻ em và các lĩnh vực có liên quan. Phụ trách xã Bình Lư.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

### **27. Đồng chí Trưởng Phòng Dân tộc - Ủy viên**

Tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện; thực hiện tốt chính sách đãi ngộ nhằm phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai thực hiện hiệu quả việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, trước mắt là Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

### **28. Đồng chí Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông- Ủy viên**

Chỉ đạo xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các phóng sự, video, clip phát sóng trên Đài Phát thanh, Truyền hình huyện; tăng cường các tin, bài giới thiệu các gương tập thể, cá nhân điển hình thực hiện tốt; tuyên truyền nâng cao nhận thức trong Nhân dân về xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; hưởng ứng, phát động các cuộc thi phóng sự về hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

### **29. Đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn - Ủy viên**

Chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo cấp xã và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách địa bàn khu dân cư để chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết và kế hoạch xây dựng mô hình điểm. Tổ chức kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn.

Phối hợp với các Thành viên Ban Chỉ đạo huyện và cơ sở huy động các nguồn lực hỗ trợ cho việc xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong Nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Chỉ đạo xác định các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển văn hóa - xã hội, đời sống sản xuất, tâm lý, sức khỏe của Nhân dân cần tập trung tuyên truyền, vận động xóa bỏ trên địa bàn; rà soát các quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư nhằm đưa các hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu vào quy ước, hương ước để triển khai thực hiện xóa bỏ.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Trưởng ban phân công.

Căn cứ thông báo này, các đồng chí ủy viên Ban Chỉ đạo huyện nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh theo lĩnh vực, địa bàn được phân công theo quy định (*qua Ban Dân vận Huyện ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện*) để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo huyện.

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU tỉnh,
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Thường trực HĐND, UBND huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc huyện,
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện,
- Các thành viên Ban Chỉ đạo huyện,
- Lưu.

**BÍ THƯ**

Kiểm

**TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO**



**Tân Thị Quế**

